



edutour@matchon.co.th

# ม.พะเยา ลดโลกร้อน มุ่งสู่ 'มหาวิทยาลัยสีเขียว'



**G**reen Campus หรือ **มหาวิทยาลัยสีเขียว** หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกก่อนหน้านี้ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่ 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) นับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่จัดกิจกรรมลดโลกร้อน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัย

**นางปราณี อยู่ศิริ** รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บอกว่า นโยบายลดภาวะโลกร้อน เป็นนโยบายหลักของ **นายมนทล สงวนเสริมศรี** อธิการบดี ทาง มพ.ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ green university ค่อนข้างมาก และทำเกือบทุกคณะ ในส่วนของกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม คือ ให้ความสำคัญไม้ ดอกไม้ ในส่วนของตัวตึก เช่น เรื่องของการคัดแยกขยะ การลดขยะ และในปีการศึกษาหน้าจะรณรงค์ไม่ใช้กล่องโฟมในมหาวิทยาลัย ลดการใช้ถุงพลาสติก โดย

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,500

Section: เสาร์ประชาชน/การศึกษา

วันที่: เสาร์ 18 มกราคม 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13096

Col.Inch: 74.20

Ad Value: 111,300

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 333,900

คลิป: 31

คอลัมน์: เกาะรัฐสถาบัน: ม.พะเยา ลดโลกร้อน มุ่งสู่ 'มหาวิทยาลัยสีเขียว'



หันมาใช้ถุงผ้าแทน ในส่วนของรายวิชาจะส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรม เช่น การยืมคืนถุงผ้าบริเวณหอพักนิสิต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์เรื่องของการใช้กระบอกรอกน้ำดื่มส่วนตัว โดยทุกหน่วยงานจะมีเครื่องรอกน้ำอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าน้ำหมดก็สามารถรอกน้ำดื่มเติมได้

ในส่วนของกิจกรรมการใช้ถุงผ้า นั้น เริ่มต้นจากกลุ่มของนิสิตนับได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ มพ.กำลังจะสร้างตึกสำนักงานอธิการบดีเป็นอาคารโมเดลสำหรับการลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดพลังงานด้วย ส่วนกิจกรรมการลดโลกร้อนอื่นๆ ที่ มพ.ทำอยู่นั้น ได้แก่ การใช้กระดาษสองหน้า การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดูวาระการประชุม ทำให้สามารถลดการใช้กระดาษได้ในระดับหนึ่ง ทางด้านการลดพลังงานที่ใช้ เช่น เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า จะเปิดใช้เฉพาะเวลาทำงานเท่านั้น

ขณะเดียวกัน มพ.ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่า **"UP จัดอาสา รักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย"** ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในเรื่องของการปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ การทำป้ายประเภทของขยะให้ชัดเจน อีกทั้ง ยังมีในเรื่องของการลดหมอกควัน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในตำบลแม็กกา เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการลดเรื่องหมอกควันอีกด้วย

ด้าน **น.ส.ธรารัตน์ มาลีกัน** หรือน้องทราย ประธานสภานิสิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เล่าว่า เข้าร่วมในส่วนของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมทำกิจกรรมกับชมรมอยู่ตลอดเวลา เช่น การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามหมู่บ้านต่างๆ เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน รวมทั้งการนำป้ายรณรงค์ไปแจก ร่วมทั้งปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมเกี่ยวกับขยะ ซึ่งนำร่องโดยคณะแพทยศาสตร์

ส่วนตนเองนั้นสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ คือเรื่องใกล้ตัว เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิลมาใช้ในการฝึกคัดภาษาจีน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อยากรู้ให้เพื่อนๆ บอกต่อกันไปถึงประโยชน์ของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

**นายอนุเบศ พูลชมพู** หรือน้องอาร์ม นายกองการนิสิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 พูดถึงกิจกรรมการลดโลกร้อนว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของขยะ และการใช้กล่องโฟมเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น จึงเน้นไปที่เรื่องของการปฏิเสธการใช้กล่องโฟม แต่หันมาใช้กล่องที่ทำจากขาน

อ้อยแทน ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สำหรับตนเองและภาพรวมขององค์การนิสิตจะช่วยรณรงค์ในเรื่องของการจัดกิจกรรม อยากรู้ให้นิสิตทุกคนมองเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และช่วยกันรณรงค์หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนร่วมกัน เพียงช่วยกันคนละนิด ก็จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ มพ.ได้ทำขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน สามารถช่วยรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราได้อีกนาน และในอนาคตเราจะได้เห็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งในประเทศไทย